



โครงการฝึกอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น



➡ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสถาบัน พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร เกี่ยวกับการสร้างผลงานวิชาการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองปฏิบัติ และสามารถสร้างผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก



กิจกรรมประชุมติดตามการดำเนินงาน green office และการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้

➡ สืบเนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ ได้ยื่นสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ซึ่งต่อมามีคณะฯ ได้รับการติดต่อจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินงานจึงประชุมติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ในการประหยัดทรัพยากร และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมคณะบริหารธุรกิจ ให้บุคลากรทุกท่านทราบ และร่วมกันติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ น้ำ และไฟส่องสว่าง โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ทุกท่าน



การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

➡ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีกำหนดการประเมินตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยมีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 6 หลักสูตร แบ่งออกเป็น การประเมินโดยเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

- 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
- 2.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- 3.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
- 4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- 5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

การประเมินโดยเกณฑ์มาตรฐาน AUN จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ